



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสันกำแพง โทร ๐-๕๓๔๔-๖๖๓๕-๓๗ ต่อ ๔๐๘

ที่ ชม ๐๐๓๓.๐๐๓.๔/๙๖๕๕

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง

ความเป็นมา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจำปี ๒๕๖๖ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน MOIT ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ระเบียบวิธีการประเมิน ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูลและด้านหลักฐาน ผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ภายใต้แนวคิด Open Data to Transparency มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้ สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และตัวชี้วัดเป้าหมายของโรงพยาบาลสันกำแพง สะท้อนสถานะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถทราบถึงสถานการณ์ดำเนินการต่างๆในหลายมิติอย่างรอบด้าน รวมทั้งป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สร้างความเสียหายให้กับโรงพยาบาลสันกำแพงได้

ข้อเสนอ

งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสันกำแพง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ประกอบด้วย ๑) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด ๓) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ ๔) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ผู้บริหารโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องกับการกระบวนการจัดซื้อ รวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบในการดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นายทรงราชย์ ไชยญาติ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง

งานพัฒนาคุณภาพ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ

เสนอให้ดำเนินการดังกล่าว

(นางสาวจิตินันท์ มีสุข)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- เห็นชอบ/อนุมัติ -

(นายเกรียงยุทธ วรศิตกาลกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง